

Số: 825/UBND-TP

Hương Trà, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 114/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn thị xã Hương Trà**

UBND thị xã Hương Trà nhận được Công văn số 625/STP-HCTP ngày 29/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 114/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thị xã báo cáo với các nội dung như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện**

Thực hiện Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025”. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch 1180/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn thị xã Hương Trà

#### **1. Sắp xếp bố trí đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch phù hợp, đảm bảo tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương**

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 09 đơn vị xã, phường, trong đó:

Đơn vị loại 1: 06 xã, phường (04 đơn vị đã bố trí đủ 02 công chức Tư pháp – Hộ tịch, 02 đơn vị Tứ Hạ, Hương Bình chỉ có 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch)

Đơn vị loại 02: 03 xã, phường (đã bố trí đủ 02 công chức Tư pháp – Hộ tịch)

Sau khi xã Hồng Tiến và xã Bình Điền sáp nhập thành xã Bình Tiến, đã sắp xếp đúng chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch và không có dôi dư, bảo đảm chuyên môn chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Việc xây dựng kế hoạch đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và yêu cầu công việc tư pháp được giao, đảm bảo tính ổn định lâu dài, chất lượng công tác tư pháp tại địa phương.

#### **2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, điều động công chức Tư pháp – Hộ tịch**

- Quá trình thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công chức Tư pháp – Hộ tịch phải căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đảm bảo theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong

năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã tuyển dụng thêm 03 công chức Tư pháp – Hộ tịch bố trí tại UBND phường Hương Vân, Hương Xuân và Hương Văn

- Công tác quy hoạch đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch, đảm bảo nguồn cán bộ kế cận có đủ tiêu chuẩn khi thực hiện điều động công chức Tư pháp – Hộ tịch đảm nhận công việc khác. Công tác *quy hoạch, đề bạt, luân chuyển công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã* có khả năng phát triển vào các vị trí chủ chốt của bộ máy chính quyền cấp xã (theo Phụ lục đính kèm)

### **3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã**

Công chức làm công tác hộ tịch thuộc sự quản lý của UBND thị xã là những công chức đã được tuyển dụng và bổ nhiệm theo đúng quy định, có trình độ ngoại ngữ, tin học, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức, chất lượng đội ngũ làm công tác hộ tịch trên địa bàn thị xã luôn được chú trọng, quan tâm do đó việc nâng cao chất lượng công chức làm công tác hộ tịch trong thời gian qua được xem là nhiệm vụ trọng tâm của UBND thị xã.

Qua rà soát và thống kê về chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn thị xã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn luật và nghiệp vụ về công tác tư pháp hộ tịch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tại thị xã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có 14/17 công chức Tư pháp – Hộ tịch đã được cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch (có 03 đồng chí vừa mới tuyển dụng nên chưa tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch)

Hàng năm, UBND thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã (02 lớp/ năm).

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã thường xuyên kiểm tra, quan tâm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch 09 xã, phường trên địa bàn thị xã. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tranh thủ đề xuất, xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện nhiệm vụ cũng như người dân có nhu cầu giải quyết TTHC.

### **4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã**

Hàng năm, UBND thị xã đã thành lập các Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại UBND các xã, phường.

### **5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật và phương tiện làm việc thực thi nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương**

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính, UBND thị xã đã bố trí ngân sách cho tất cả các xã, phường để hoàn thiện “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” nên hiện nay việc trang bị máy vi tính, máy in và hệ thống mạng internet phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại UBND các xã, phường cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt cho công tác đăng ký hộ tịch; cụ thể: 09/09 đơn vị UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đã bố trí từ 1 trở lên máy vi tính có kết nối mạng, 01 máy in cho công chức Tư pháp – Hộ tịch; máy scan, máy quét được bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; có 09/09 xã, phường đã bố trí 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và hoàn trả cho tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch các thủ tục hành chính.

100% công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND thị xã đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường về những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Đến nay, đã có 09/09 xã phường triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử, đạt tỷ lệ 100%

## **6. Hỗ trợ vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao**

Nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những công chức Tư pháp – Hộ tịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; việc xử lý nghiêm minh và kiên quyết các trường hợp công chức Tư pháp – Hộ tịch vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, kỷ luật công tác, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Tiến được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật Phòng, chống tham nhũng”

### **II. Khó khăn, vướng mắc**

Biên chế công chức làm công tác Hộ tịch tại UBND các xã, phường hiện nay chưa tương xứng với số lượng công việc, ngoài việc thực hiện tham mưu đăng ký hộ tịch thì công chức UBND các xã, phường hiện nay phải đảm nhiệm rất nhiều công việc;

Tại một số đơn vị, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký quản lý hộ tịch chưa đảm bảo như: Kho lưu trữ (chưa được bố trí riêng), máy tính, máy in (đã cũ), cập nhật mạng internet để tra cứu còn khá yếu.

Phần mềm hộ tịch điện tử chưa tích hợp, kết nối với ngành công an trong việc chuyển dữ liệu khai sinh, khai tử để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Khối lượng công việc của công chức tư pháp - hộ tịch ngày càng nhiều. Tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn, đăng ký lại khai sinh hồ sơ không đảm bảo theo quy định vẫn còn.

Công tác số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ năm 2016 trở về trước đang chờ tỉnh triển khai Đề án trên toàn tỉnh.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với việc giải quyết các trường hợp hồ sơ phức tạp trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu; hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 114/KH-HCTP của UBND tỉnh trên địa bàn thị xã Hương Trà gửi Sở Tư pháp tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp;
- TVTU, TTHĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- LĐVP+CVNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Ngọc An**